

Số : 44/TTr-UBND

Thăng Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Đề nghị thống nhất chủ trương trong việc giao dự toán quỹ lương, kinh phí hoạt động cho các chỉ tiêu biên chế trong chỉ tiêu giao nhưng chưa tuyển dụng năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.

Thực hiện Thông báo số 674/TB-KV III ngày 28/12/2022 của Kiểm toán nhà nước khu vực III Thông báo kết quả kiểm toán tại: UBND huyện Thăng Bình.

Năm 2021, căn cứ dự toán tỉnh giao và thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện đã trình HĐND huyện giao dự toán kinh phí hoạt động cho các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (trừ ngành giáo dục) theo chỉ tiêu biên chế huyện giao; đối với biên chế chưa có mặt giao theo hệ số lương 2,34; Do tình hình chung của tỉnh trong năm 2021 tình có tổ chức thi đối với công chức nhưng nhiều đối tượng dự thi không đỗ do đó một số cơ quan đơn vị không tuyển được công chức theo chỉ tiêu được giao (9 chỉ tiêu); do đặc thù địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, đơn vị hành chính nhiều (22 đơn vị), đơn vị dự toán nhiều nhất là lĩnh vực GDĐT nên công việc chuyên môn của các phòng ban, đơn vị quá nhiều; Mặc dù số lượng người thực tế làm việc ít hơn chỉ tiêu biên chế được giao nhưng các đơn vị vẫn phải làm việc bình thường và thực hiện tất cả nhiệm vụ trên thực tế đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được kết quả là do các đơn vị đã bố trí làm ngoài giờ, làm việc vào ngày nghỉ; Khoản chi này là chi trực tiếp cho cá nhân người lao động để đảm bảo cuộc sống của người lao động;

UBND huyện kính trình HĐND huyện thống nhất chủ trương trong việc giao dự toán quỹ lương, kinh phí hoạt động cho các chỉ tiêu biên chế trong chỉ tiêu giao số tiền 461,3trđ vượt định mức theo kiến nghị tại Thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét thống nhất chủ trương để UBND huyện có cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện
- Ban Kinh tế-XH HĐND huyện
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

